

รู้จักตราสัญลักษณ์ตัว "G" มาตรฐานสินค้าดีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นำเสนอเมื่อ : 25 มิ.ย. 2552

รู้จักตราสัญลักษณ์ตัว "G" มาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



สินค้าดังกล่าวมีมานานแล้ว สินค้าที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ก็กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่หลายคนอาจยังไม่รู้จักตราสัญลักษณ์ตัว G อีกมาตรฐานหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายที่สินค้ามาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ความร่วมมือระหว่างตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไทยและตามประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางวรรณ ประชาเกษม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ ว่าได้เริ่มจัดทำโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2549 โดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการมาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีกรอบมรดกความรู้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อุตสาหกรรมก้าวไปสู่วิถีปฏิบัติ และคณะกรรมการฯ จะไปสำรวจประเมินผล สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือตราสัญลักษณ์ตัว (G)



"สำหรับเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการจะพิจารณาจากการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ, ลอหรือขุสีกเสียในการใช้สารเคมีหรือวัตถุพิษ, ใช้น้ำอย่างประหยัดหรือใช้พลังงานสะอาด, มีการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ และมีการจัดการเศษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่งขณะนี้มีเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 6 เกณฑ์ ได้แก่ การผลิตกระดาษ, สุราลีน, สิ่งทอขนาดเล็ก, ผักผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง, เครื่องสำอาง และในโอกาสต่อไปจะขยายออกไปเพิ่มมากขึ้นอีก นางวรรณ ประชาเกษม กล่าว

ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2551 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300 ราย และมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G ประมาณ 60 ราย สำหรับกรมอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การพิจารณา โดยตราสัญลักษณ์ตัว G แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม (สีทอง), ระดับดีมาก (สีเงิน), และระดับดี (สีทองแดง)

อย่างไรก็ตาม นางวรรณให้ข้อมูลต่อว่าในปีที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ แต่สำหรับปี 52 ได้จัดงานโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นที่สยามดิสคัฟเวอรี เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักโครงการและสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ตัว G กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้อะไรบ้างในการพัฒนากระบวนการผลิต ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต และหากผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G ก็จะช่วยจุดเด่นให้สินค้ามียิ่งขึ้น ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและองค์กร และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคต่อไป โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม G ในขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G ในเขตภาคเหนือและภาคใต้ที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้าน น.ส.นพพร แสนดีพิทยา เจ้าของร้าน A&M Cotton Design ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายทอรายหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G สีทองแดง เปิดเผยกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ว่า ได้เข้าร่วมโครงการในปี 51 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีการตั้งเงินรางวัลอย่างจริงจัง และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน กว่าจะมอบตราสัญลักษณ์ตัว G ให้กับสินค้าแต่ละอย่าง

"สัญลักษณ์ที่มองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และภูมิใจในสินค้าของแบรนด์ที่ตนทำและได้รับตรา G ทองแดง เหมือนสินค้าเราไดรับ ๑.๒ เป็นการส่งเสริมจุดเด่นให้สินค้า ทำให้ลูกค้าได้รู้ว่าเราดีจริงที่ใส่ใจใช้ที่ย้อมที่ได้จากธรรมชาติ เช่น มะเกลือ ใบกระบก ใบชาตอนการผลิตจะผ่านแบบผสมคั้นทั้งหมด ใช้วิธีการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย ไม่ใช้เครื่องจักรเลย และจะพยายามปรับปรุงการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นให้ผ่านเกณฑ์ในขั้นสูงขึ้นไป" น.ส.นพพร กล่าว ซึ่งนางเองแสดงอยู่ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ส่วนด้านที่ผลิตอยู่ที่ จ.เชียงใหม่



ส่วนนายยุทธนา อภิโรตติก เจ้าของร้าน สุตราดีกระดาษจาก อ.สีกันพวง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีแรก แต่เพิ่งได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G สีทองแดง เมื่อปี 51 โดยเหตุที่เข้าร่วมเพราะเห็นว่าโครงการที่ดีมีประโยชน์มาก ขณะที่มีผู้มีส่วนทำหลายภาคส่วนเช่นกัน และล่าสุดสหกรณ์จะมีส่วนร่วมขายสินค้าได้ก็ยินดีที่จะมีส่วนร่วมด้วย

"เราเน้นใช้หลัก 3 R (3R) คือ ลดการใช้ (reduce), ใช้ซ้ำ (reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เช่น นำน้ำย้อมกลับมาใช้ซ้ำ, ใช้น้ำต้มเย็บกลับมาใช้ใหม่, ใช้ผ้าที่เหลือทิ้งก็นำกลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มความสวยงามและความหลากหลายให้กระดาษด้วยวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น ฟางข้าว ใบสับปะรด หรือใช้กระดาษจากปศุสัตว์เพิ่มสัดส่วนในกระดาษ เป็นต้น ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตก็นำไปผ่านระบบกรองแบบธรรมชาติด้วยก้อนหิน ดิน หวาย และต้นไม้พวกพุทธรักษา หญ้าแฝก ผักกอก เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่" นายยุทธนาอธิบาย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนที่ได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G ได้มาร่วมออกนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าที่มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกันสินค้าอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ แกรนด์คัสตอล ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี ระหว่างวันที่ 2-10 มี.ย. 52

เมื่อเพื่อข้อมูล โอน www.manager.co.th

